

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng, kiểm tra hạn dùng trên bao bì.

Nếu vỏ bao bị hư hỏng, không sử dụng và dùng sản phẩm khác đựng trong vỏ bao nguyên vẹn.

Đeo bao vào trước khi dương vật chạm vào người khác.

Điều này giúp ngừa thai và ngừa lây lan các bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục.

CÁCH SỬ DỤNG BAO CAO SU

1. Xé vỏ bao từ rãnh răng cửa. Cần thận do bao có thể bị rách bởi móng tay và các vật sắc nhọn.

2. Để vòng ở miệng bao ở phía ngoài, bóp phần núm ở đầu bao và đặt bao lên đầu dương vật.

Cuộn bao cao su xuống.

3. Dừng lại kiểm tra nếu cảm thấy không cuộn bao xuống được hoặc bao thắt chặt quá mức lên dương vật bởi có thể dẫn tới rách bao. Bao nên được tháo ra ngay sau khi xuất tinh. Giữ chắc bao ở phần gốc dương vật trước khi tháo ra.

4. Bỏ bao cao su vào thùng rác.
Không xả trực tiếp vào bồn cầu.

MỘT VÀI CẢNH BÁO

Bao cao su này làm từ cao su tự nhiên latex, nên có thể sẽ gây ra dị ứng bao gồm sốc phản vệ nếu người dùng dị ứng với latex.

NGỪNG SỬ DỤNG: nếu bạn cảm thấy khó chịu hay rát, tẩy khi sử dụng bao cao su.

Chỉ sử dụng một bao cao su một lần.

Việc tái sử dụng sẽ gây nguy cơ lây nhiễm bệnh hoặc không đạt hiệu quả ngừa thai.

Tránh xa tã tay trẻ em. Nếu bạn sử dụng bao cao su để quan hệ bằng miệng trước, bạn nên sử dụng một bao cao su mới cho các hình thức quan hệ khác sau đó. Chỉ sử dụng gel bôi trơn được khuyến cáo dùng chung với bao cao su. Các dạng dầu (chất sáp chiết xuất từ xăng dầu, dầu trẻ em và một vài loại viêm loét âm đạo) và một số thuốc bôi ngoài dương vật hay âm đạo sẽ gây hư hỏng bao cao su. Nếu quan hệ bằng đường hậu môn, sử dụng thêm gel bôi trơn bên ngoài bao cao su.

KHI NÀO CẦN HỎI Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Nói chuyện với Bác sỹ hay Dược sỹ nếu bạn bị dị ứng với latex hoặc bị tẩy rất khó chịu sau khi sử dụng hoặc bạn đang sử dụng thuốc bôi ngoài cho dương vật hay âm đạo. Nếu bao cao su bị rách hay thủng trong quá trình quan hệ, hãy hỏi ý kiến Dược sỹ hay Bác sỹ càng sớm càng tốt và trong vòng 72 tiếng.

Tìm hiểu thêm về các loại bao cao su. Hãy truy cập

www.durexvietnam.vn